



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท First International Publication
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท First International Publication ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ
1	การศึกษาสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งแบบหดรบปรีภูมิองระยะทางและปรีภูมิองระยะทางทั่วไป	นายภิญญา อาจสาตี	วิทยาศาสตร์	100,000
2	ประสิทธิภาพการเสริมงาซีมีออนต่อ การเจริญเติบโต และองค์ประกอบ ของกรดไขมันในปลานิล	นางสาวสุปราณี วิกรัยบุรณ์	เทคโนโลยี	100,000
3	ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา เภสัชกรรมบำบัดและเภสัชบำบัดขั้น สูงของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	นายเปรมรินทร์ โพธิสาราช	เภสัชศาสตร์	100,000
4	ความชุกของการติดเชื้อ MRSA ใน ประเทศไทย : การทบทวน วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ วิเคราะห์อภิมาน	นางสาวอัมพิกา ช่างผัส	เภสัชศาสตร์	100,000

ลำดับ	โครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ
5	ความสัมพันธ์ของการเกิดอาการกำเริบกับการได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	นางสาวเพียงขวัญ ศรีมงคล	เภสัชศาสตร์	100,000
6	การศึกษาไดโนเสาร์ในแหล่งโคกผาส้วม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา ในพื้นที่สถานีวิจัยและบริการวิชาการอีสานใต้	นายศิตะ มานิตกุล	ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	100,000

หมายเหตุ

1. ให้หัวหน้าโครงการวิจัย ดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการเบิกเงินตาม Checklist ดังนี้ (เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)

- 1.1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ชุด
- 1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ “มมส-first inter publication” จำนวน 3 ฉบับ
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด
- 1.4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 1 จำนวน 3 ฉบับ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกเงินทั้งหมดได้ที่ www.research.msu.ac.th แล้วดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยถือเป็นที่สุด

2. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งบันทึกข้อความ “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวัน 18 พฤศจิกายน 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ประสานงาน คุณวรารักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754416, ภายใน 1758 (Email: ninpair@gmail.com)

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม